



**แถลงข่าวเรื่อง**  
**การระเบิดและย่อยหินในพื้นที่เขาถ้ำแรด (ควนเหมียง)**  
**ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง**

ตามที่คณะอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรน้ำและแร่ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากราษฎรตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรังว่า ขอคัดค้านโครงการระเบิดและย่อยหินของบริษัทแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ป่าเทือกเขาถ้ำแรด(เขาควนเหมียง) ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เนื่องจากมีความกังวลว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ป่าเทือกเขาถ้ำแรด ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาน้ำพราย ป่าเขาหน้าแดง ป่าควนยาง และป่าควนเหมียง โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเอกสารของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ รับฟังการชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ร้อง และเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยวาจา

ต่อมา คณะอนุกรรมการฯ ได้รับการร้องเรียนเพิ่มเติมจากราษฎรว่า แกนนาราชฎูที่คัดค้านโครงการระเบิดและย่อยหินดังกล่าวกำลังถูกข่มขู่คุกคามให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จนทำให้ต้องหลบหนีออกมานอกพื้นที่ ทั้งนี้ แกนนาราชฎูดังกล่าวไม่เคยมีความขัดแย้งในเรื่องใดนอกจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากคัดค้านโครงการระเบิดและย่อยหินในพื้นที่เขาถ้ำแรด

ดังนั้น เพื่อให้ปัญหาการข่มขู่คุกคามให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของแกนนาราชฎูที่คัดค้านโครงการระเบิดและย่อยหินดังกล่าว ได้รับการป้องกัน แก้ไข และเยียวยาในเบื้องต้น คณะอนุกรรมการฯ จึงได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

๑. ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พิจารณาดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง เหตุการณ์การข่มขู่คุกคามที่เกิดขึ้น และดำเนินการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น

๒. เนื่องจากการเดินสำรวจสภาพพื้นที่ที่จะก่อสร้างโครงการ คณะอนุกรรมการฯ พบว่าเป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก และมีความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์พืชสูงมาก กล่าวคือ มีไม้ยืนต้นที่มีขนาดใหญ่ ๔ - ๖ คนโอบ จนถึงพืชสมุนไพรหลายสิบชนิด มีร่องรอยของสัตว์ป่าคุ้มครอง อาทิ เลียงผา ตัวนึ่ง และมีระบบนิเวศที่ช่วยซึมซับน้ำธรรมชาติและสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนดิน

ดังนั้น เพื่อป้องกันมิให้ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ เขาถ้ำแรดถูกทำลายจนมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ และเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติประทานบัตรการ ระเบิดและย่อยหินในพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปอย่างรอบด้าน คณะอนุกรรมการฯ จึงขอให้เลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบสภาพ พื้นที่จริง และพิจารณาให้พื้นที่เขาถ้ำแรดเป็นเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อมต่อไป

คณะอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรน้ำและแร่

๑๖ เมษายน ๒๕๕๙